



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดเสร็จสิ้นแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดจึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (การจ้าง) เป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองคลัง

๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา (ฝ่ายพัฒนารายได้) มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์	รวมร้อยละ
๑	๑	นางสาววิชญา พุดหอม	๓๖๑	๙๒.๕๐
๒	๒	นางสาวศุภิสรา ดิษแพ	๓๔๔	๘๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ แต่ละตำแหน่งไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และจะจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามลำดับในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด (ตามที่ ก.อบต.กำหนด) และองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการจ้าง หรือต่อสัญญาจ้างตามแผนงานโครงการและแผนอัตรากำลังที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตรารว่าง และหากภายหลังมีอัตรารว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดพิจารณาเห็นว่า สามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภูเกียรติ ดิษแพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด